



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ ฉบับประจำวันที 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2551

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศว ไม่หยุดเรียนเขื่อนิสิต – นักศึกษามีวิจารณ์ญาณ

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงการที่นิสิต นักศึกษารวมกลุ่มกันออกมาชุมนุมและมีการนัดหมายจะหยุดเรียนในวันที่ 9 – 11 กันยายน ว่าถือเป็นสิทธิเสรีภาพที่นิสิต นักศึกษา สามารถทำได้ อีกทั้งการเรียนในระดับอุดมศึกษาถือเป็นการสร้างคนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ทางสถาบันการศึกษาจึงให้สิทธิเสรีภาพโดยเชื่อว่านิสิต นักศึกษาเหล่านั้นเขามีความรู้ มีความคิด มีปัญญาเป็นของตัวเอง โดยที่มหาวิทยาลัยไม่จำเป็นต้องไปสั่งห้ามหรือออกคำสั่งใดๆ ทั้งสิ้น เพราะหากมหาวิทยาลัยใดใช้คำสั่งห้ามไม่ให้นิสิต นักศึกษาไม่แสดงออกทางความคิดถือเป็นมหาวิทยาลัยเผด็จการ มศว ไม่ใช่ มหาวิทยาลัยเผด็จการ และเราก็เชื่อว่าคำสั่งให้คนหันซ้ายหันขวาไปตามคำสั่งนั้น ไม่ได้สร้างให้คนเกิดสติปัญญาขึ้นมาได้ มหาวิทยาลัยจึงต้องให้เสรีภาพเพื่อให้สติปัญญาของนิสิตนักศึกษาที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตแบ่งบาน และคิดว่าเราไม่ควรไปตั้งคำถามว่า ใครอยู่เบื้องหลังนิสิต นักศึกษาเหล่านั้น หรือใครชักนำให้เยาวชนออกมา ผมคิดว่าไม่จำเป็นที่ต้องถาตั้งคำถามเหล่านั้น

“ผมเป็นคนหนึ่งที่เคยไปร่วมชุมนุมเมื่อครั้งที่เขื่อนิสิต เมื่อ 14 ตุลาคม 2516 ผมเข้าใจดีและเชื่อว่านิสิต นักศึกษาสมัยนี้แม้จะไม่ได้รู้สึกเหมือนนิสิตนักศึกษาในยุคอดีต หลายคนเข้าร่วมชุมนุมเพราะมีจิตสำนึก แต่ก็ยังมีจำนวนไม่น้อยที่เข้าร่วมเพราะกระแสสื่อที่โหมให้เขาอยากเข้าร่วม แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ที่พวกเขาเข้าร่วมชุมนุม ผมคิดว่าเขาจะได้ประสบการณ์ มศว คงจะไม่ปิดการเรียนการสอนในวันที่ 9 – 11 กันยายน ผมเชื่อว่านิสิต นักศึกษาบางส่วนอาจหยุดเรียนไปร่วมชุมนุม ขณะเดียวกันก็มีบางส่วนที่จะเข้าห้องเรียนตามปกติ อย่างไรก็ตามตอนนี้ผมให้นโยบายไปยังรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ให้ประสานไปยังองค์การนิสิต สภานิสิต ชมรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อดูแลนิสิตที่ไปร่วมชุมนุมด้วย โดยส่วนตัวผมมองว่าการที่นิสิตนัดหมายไปร่วมชุมนุมไม่ใช่เรื่องแปลกหรือผิดกฎระเบียบใดๆ ของมหาวิทยาลัย” ศ.ดร.วิรุณ กล่าวและว่า

อยากจะให้คำแนะนำกับนิสิต นักศึกษาที่เข้าไปร่วมชุมนุมว่า ไม่ว่าเราจะไปรวมกลุ่มกับฝ่ายใด ขอให้ใช้ความรู้เป็นฐานสำคัญและจงใช้ปัญญา โดยมีสติเป็นหางเสือที่จะนำเราไปเข้าร่วมกิจกรรม และจงมองประเทศชาติในอนาคตเป็นเป้าหมายหลัก ในส่วนอื่นๆ ผมเชื่อว่าพวกเขามีความรับผิดชอบมากพอ และหากมีความรุนแรงใดๆ ผมเชื่อว่าเขาต้องมึวิจารณ์ญาณในการดูแลตัวเอง ส่วนหนังสือเวียนที่ขอร้องให้สถาบันศึกษาตักเตือนนิสิต นักศึกษาไม่ให้ออกไปร่วมชุมนุมนั้น ทางมศว ยังไม่ได้รับหนังสือเวียนอย่างเป็นทางการ